



ประกาศกรมศิลปากร

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร

ตามที่ได้มีประกาศกรมศิลปากร ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร โดยดำเนินการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 - 1 ธันวาคม 2567 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ ได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วน และได้ชำระค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ ตามวัน เวลา ที่กำหนด ซึ่งได้รับเลขประจำตัวสอบ และถือว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร จำนวน 2 ราย โดยมีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ รวมทั้งเงื่อนไขการรับสมัครกรมศิลปากร จะดำเนินการตรวจสอบก่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ รายใดมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ รายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ ครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ก็ไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร

อนึ่ง สำหรับผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ ที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วน และได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ ตามวัน เวลา ที่กำหนด แต่ไม่มีชื่อในประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร โปรดนำหลักฐานซึ่งได้แก่เอกสารการสมัครเข้ารับการเลือกสรรและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร พร้อมทั้งนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร หรือโทรสารหมายเลข 0 2126 6582 ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ หากไม่ดำเนินการตามกำหนด

เวลาดังกล่าว...

เวลาดังกล่าวจะไม่สามารถเข้ารับการเลือกสรรฯ ครั้งนี้ได้ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อเพิ่มเติมได้ ทางเว็บไซต์ <https://finearts.thaijobjob.com> วันที่ 12 ธันวาคม 2567

ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2567

MMMC
(นายพนมบุตร จันทรโชติ)
อธิบดีกรมศิลปากร

บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์)

การเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ สังกัดกรมศิลปากร

(แนบท้ายประกาศกรมศิลปากร ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2567)

หน่วยที่	ตำแหน่ง/สังกัด	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
1001	นักวิชาการละครและดนตรี	100100001	นายจรัญ พูลลาภ
	กลุ่มวิจัยและพัฒนาการสังคีต	100100002	นางสาวจินห์วรา ดอนคงดี
	สำนักการสังคีต		
	กรมศิลปากร		

ผู้สอบฯ